

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาวิทยาลัยการอาชีพองค์กรักษ์
อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก ประจำปีการศึกษา 2564

นางสุนิจ สุริยพันธ์*

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก ประจำปีการศึกษา 2564 2) เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก ประจำปีการศึกษา 2564 จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา ต่อวิทยาลัยการอาชีพองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก ประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1 วิทยาลัยการอาชีพองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตร Taro Yamane (1973) จำนวน 132 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ตามสัดส่วนของประชากร

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสร้างแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในรูปแบบคำถามปลายปิด จำนวน 132 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปและสรุปผลโดยใช้ค่าทดสอบ t-Test F-Test (ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และ Correlation

ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ลำดับแรก คือ ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านภาพลักษณ์ อยู่ในระดับมาก และลำดับสุดท้าย คือ ด้านเหตุผลส่วนตัว อยู่ในระดับปานกลางตามลำดับ

ความสัมพันธ์การตัดสินใจเข้าศึกษา มีความสัมพันธ์โดยรวม กับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 เมื่อจำแนกการตัดสินใจเข้าศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักสูตร และด้านภาพลักษณ์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก ประจำปีการศึกษา 2564 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

คำสำคัญ: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ การเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพองค์กรักษ์

*นางสุนิจ สุริยพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก